

**CHUYÊN MỤC HƯỚNG TỚI 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM TRƯỜNG (14/12/1961-14/12/2021)  
VÀ 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH (1959-2021)**

**PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH  
TRONG GIAI ĐOẠN ĐẤT NƯỚC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA  
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ (2000-2010)**

**Minh Đức<sup>(1)</sup>**

Bối cảnh trong nước và quốc tế những năm đầu của Thế kỷ XXI đã tạo nên rất nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời cũng xuất hiện những khó khăn to lớn, thách thức gay gắt đối với sự phát triển của đất nước nói chung và Ngành TDTT nói riêng. Chủ trương tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đã đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, nặng nề hơn cho Ngành TDTT của cả nước.

Giai đoạn 2000-2010 là giai đoạn phát triển mới của Trường. Nhà trường có sự đổi mới toàn diện, từ tên gọi là Trường Đại học TDTT I, đến năm 2008, theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đổi tên thành Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường cũng có sự thay đổi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là tập trung đào tạo, NCKH dựa trên cơ sở áp dụng khoa học, công nghệ TDTT hiện đại; đào tạo theo hướng mở, năng động hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội, của người học.

Trong giai đoạn này, nhiệm vụ mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo và nhiệm vụ đào tạo tài năng thể thao trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển Thể thao thành tích cao của nước ta được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Đó là một trong những nhiệm vụ chính trị của Trường góp phần nâng cao uy tín vị trí của Trường trong hoạt động đào tạo và liên kết hợp tác quốc tế. Kết quả đạt được trong giai đoạn này chính là sự nỗ lực của tập thể Lãnh

đạo, thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên Nhà trường. Những giải thưởng do VĐV - sinh viên của Trường đạt được ở các đấu trường khu vực và quốc tế đã góp phần làm rạng danh truyền thống của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Là chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của toàn Ngành TDTT Việt Nam, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, trong thập niên đầu tiên của thế kỷ XXI, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tiếp tục khẳng định được vị thế của Trường trên bản đồ Ngành TDTT nước ta. Những hoạt động của Trường đều hướng tới một mục đích chung cao cả là đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Ngành TDTT từ Trung ương, các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đến tất cả các tỉnh, thành, huyện, quận, thị xã, thị trấn; Từ các trường đại học, cao đẳng đến các trường phổ thông. Với sự phổ cập rộng khắp trên phạm vi cả nước, các thể hệ học sinh, sinh viên, VĐV được đào tạo dưới mái Trường Đại học TDTT Bắc Ninh trong giai đoạn 2000-2010 tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của Trường, đồng thời góp phần tích cực phát triển sự nghiệp TDTT của đất nước.

Để đánh giá chính xác và khách quan chất lượng đào tạo của Trường, từ năm 2007, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai kiểm định chất lượng đào tạo. Năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận

<sup>(1)</sup> TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh



**Với những thành quả đã đạt được, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất trong Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường**

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là trường đại học đạt chất lượng (Cấp độ 2). Kết quả kiểm định là cơ sở giúp Trường nhìn nhận, đánh giá một cách chính xác, khách quan nhất về chất lượng đào tạo, từ đó phát huy ưu điểm, thế mạnh của Trường và nhanh chóng có giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, để xây dựng và phát triển Nhà trường ngày càng vững mạnh, hiện đại hơn.

Với những kết quả và thành tích đạt được trong giai đoạn 2000 – 2009 và những góp xúng đáng vào sự phát triển của nền TDTT nước ta, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì (2004); Cờ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (2005), Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào TDTT học sinh- sinh viên Đông Nam Á (2005), Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối các trường của Ngành TDTT (2005), Bằng khen của Ủy ban nhân dân và Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh (2005); Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối các trường thuộc Ngành TDTT (2006), Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc (2006), Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh (2006); Bằng khen

của Thủ tướng Chính phủ (2007); Và đặc biệt, Nhà trường vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (2009); Huân chương Hữu nghị của Nhà nước CNDCND Lào (2010).

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường trong 10 năm đầu Thế kỷ XXI (2000-2010) là cơ sở vững chắc để Trường Đại học TDTT Bắc Ninh phát triển nhanh hơn, cao hơn trong chặng đường phía trước, từng bước nâng cao vị thế của Nhà trường về công tác đào tạo nguồn nhân lực TDTT, khẳng định vị trí của một trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ và VĐV của Ngành TDTT./.

*(Đón đọc kỳ tiếp theo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới (từ năm 2011 đến nay).*